

Quân đội nhân dân

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X: 109 tác phẩm xuất sắc đoạt giải

Thứ ba, 03/12/2024 - 22:03

Báo Quân đội nhân dân có 3 tác phẩm đoạt giải Nhì hạng mục báo in tiếng Việt, ảnh, báo điện tử tiếng nước ngoài và 1 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích hạng mục báo điện tử tiếng Việt của Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X



Tối 3-12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các ban, bộ, ngành liên quan tổ chức trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.



Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phát biểu tại lễ trao giải.

Tham dự lễ trao giải có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các cơ quan báo chí và các tác giả đoạt giải.

Đại biểu Quân đội có Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.



Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Bùi Thanh Sơn trao giải Nhất tặng các tác giả.

Tại Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X, Ban tổ chức giải thưởng đã nhận được 1.289 tác phẩm/sản phẩm gửi tham gia. Các hạng mục báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng Việt và tiếng nước ngoài, truyền hình vẫn dẫn đầu về số lượng các tác phẩm/sản phẩm tham gia Giải thưởng năm nay.

Chủ đề của các tác phẩm/sản phẩm năm nay tiếp tục bao quát đầy đủ các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa quan trọng, thành tựu của đất nước trên mọi lĩnh vực; thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là những vấn đề ưu tiên phát triển hiện nay như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh; giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp đất nước, con người, giá trị văn hóa Việt Nam.



Trao giải Nhì tặng các tác giả.

Hình thức thể hiện đa dạng, hiện đại, tích cực sử dụng các phương tiện truyền thông mới (đối với các sản phẩm/tác phẩm hạng mục video clip). Các tác phẩm/sản phẩm của người nước ngoài thể hiện được tầm nhìn sâu, tích cực, đa khía cạnh về các hoạt động đối ngoại của Việt Nam, về quan hệ Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới, về sức hấp dẫn của Việt Nam như một điểm đến thú vị, về lịch sử và nền văn hóa lâu đời của Việt Nam.

Đáng chú ý, bên cạnh các ngôn ngữ phổ biến tham gia giải thưởng những năm trước, năm nay xuất hiện các ngôn ngữ mới là tiếng Arab, tiếng Italy, tiếng Sinhala...

Phát biểu tại lễ trao giải, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng các tác giả đoạt giải; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của công tác thông tin đối ngoại nói chung và đội ngũ những người làm thông tin đối ngoại nói riêng vào những kết quả quan trọng của đất nước, trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần củng cố, nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Đảng và đất nước ta trên trường quốc tế.



Trao giải Ba tặng các tác giả.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, hàng nghìn tác phẩm dự thi năm nay không chỉ đa dạng về thể loại, mà còn phong phú về nội dung, thể hiện tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của những người làm công tác thông tin đối ngoại. Những tác phẩm xuất sắc được vinh danh làm nổi bật hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập, kiên cường, vượt qua thách thức, đồng thời khẳng định bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử của dân tộc.

“Qua các tác phẩm này, thế giới không chỉ thấy được những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, mà còn nhận thấy được khát vọng vươn lên của cả dân tộc Việt Nam. Tất cả đã vẽ nên bức tranh toàn diện, đa chiều, đầy màu sắc, rực rỡ về đất nước, dân tộc Việt Nam, đó là Việt Nam rạng ngời, như tên gọi của lễ trao giải thưởng hôm nay”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.

Nhìn lại chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa vui mừng nhận thấy giải thưởng đã khẳng định được uy tín, vị thế, vị trí và vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, với số lượng tác giả và tác phẩm nước ngoài ngày càng tăng.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X cho thấy ý thức trách nhiệm, sự nghiêm túc, tinh thần nhiệt tình tham gia của các cơ quan báo chí địa phương, cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, giới nghệ sĩ, chuyên gia, học giả, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thể hiện qua các tác phẩm/sản phẩm đầu tư công phu, chất lượng, hồ sơ tham gia giải thưởng đầy đủ, chĩn chu. Việc khuyến khích tiếp nhận tác phẩm/sản phẩm bằng hình thức

gửi email đã góp phần gia tăng sự tham gia của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.



Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Căn cứ thể lệ giải thưởng, Hội đồng Giải thưởng chọn ra 109 tác phẩm/sản phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó, có 10 giải Nhất, 20 giải Nhì, 30 giải Ba, 49 giải Khuyến khích. Tại sự kiện, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, đồng chí Bùi Thanh Sơn và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã trao giải thưởng tặng các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc nhất.



Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chụp ảnh chung với tác giả và nhóm tác giả Báo Quân đội nhân dân tại lễ trao giải.

* Tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X, Báo Quân đội nhân dân giành 3 giải Nhì: Vệt 5 bài “6 hơn trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc” (nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Hưng, Vũ Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Duyên); tác phẩm ảnh “Vang mãi bản hùng ca Điện Biên Phủ” (tác giả Nguyễn Tuấn Huy); Vệt 3 bài tiếng Trung Quốc “Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong nền văn hóa tương lai” (nhóm tác giả: Nguyễn Văn Duyên, Trần Thị Ngọc Oanh).

Báo Quân đội nhân dân cũng giành 1 giải Khuyến khích với vệt 3 bài “Dấu ấn lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam - cán bộ, đảng viên tiên phong mở đường” (nhóm tác giả: Trịnh Văn Dũng, Bùi Hữu Dương, Nguyễn Quang Tuyền, Bùi Thị Mai Hương, Nguyễn Trung Thành).